

# Mùa lễ hội rộn ràng cùng MyVIB cùng nhiều quà tặng hấp dẫn

07:37 25/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Chào đón mùa lễ hội cuối năm, ngân hàng số MyVIB mang đến chương trình khuyến mại hấp dẫn với tổng giá trị quà tặng lên đến 5 tỷ đồng, dành cho tất cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu.**

Đây là cơ hội vàng để người dùng vừa trải nghiệm dịch vụ ngân hàng số hiện đại, vừa có cơ hội nhận về những phần quà giá trị, đặc biệt là chiếc Mercedes C200 Avantgarde Plus sang trọng.

## **Thử thách 21 ngày giao dịch, nhận thưởng đến 850.000 VNĐ**

Chương trình được thiết kế dưới dạng một cuộc đua giao dịch trong 21 ngày. Để tham gia, người dùng chỉ cần tải và truy cập vào ứng dụng MyVIB (phiên bản mới nhất), vào mục “Ưu đãi” và chọn Festival Race, nhấn nút tham gia ngay và bắt đầu thực hiện các giao dịch trên MyVIB như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, hoặc nạp tiền, mở sổ tiết kiệm hay xác thực tài khoản....

Image not found or type unknown



Cuộc đua được chia thành 4 chặng, mỗi chặng là những thử thách giao dịch khác nhau. Càng vượt qua nhiều chặng, khách hàng càng có cơ hội nhận được những phần thưởng có giá trị cao hơn.

Cụ thể, chặng 1: Khởi động: Khách hàng sẽ nhận được 50.000 VNĐ khi hoàn thành các giao dịch cơ bản.

Chặng 2: Tăng tốc: Phần thưởng tăng lên 100.000 VNĐ, đòi hỏi khách hàng thực hiện các giao dịch phức tạp hơn một chút.

Chặng 3: Bút phá: Phần thưởng tiếp tục tăng lên 200.000 VNĐ, với các thử thách giao dịch đa dạng và hấp dẫn hơn.

Chặng 4: Về đích: Đây là chặng đua cuối cùng và cũng là chặng có phần thưởng hấp dẫn nhất, lên đến 500.000 VNĐ.

Những khách hàng hoàn thành sớm nhất tất cả các thử thách trong 21 ngày giao dịch sẽ được nhận thưởng tiền mặt với tổng giá trị lên đến 850.000 đồng.

### **Mở hộp quà may mắn, rước xe Mercedes, MacBook Pro, iPhone**

Không chỉ mang đến phần thưởng tiền mặt từ thử thách giao dịch, chương trình còn mang đến cho người dùng cơ hội nhận những phần quà giá trị thông qua hoạt động mở hộp quà may mắn.

Cụ thể, với mỗi giao dịch hoàn thành trong chặng 1 phần thử thách 21 ngày giao dịch, khách hàng sẽ nhận được lượt mở hộp quà.

Sau khi hoàn thành chặng 1, khách hàng sẽ được mở khóa lượt mở hộp quà đầu tiên và có thể tiếp tục thực hiện các giao dịch để tích lũy thêm lượt mở hộp. Mỗi lượt mở hộp đều có cơ hội nhận những phần quà giá trị như: Xe Mercedes C200 Avantgarde Plus, MacBook Pro 2023, iPhone 16 Pro Max, một tỷ MyVIB Coin cùng nhiều e-voucher giá trị và ưu đãi độc quyền khác.



Người dùng có thể mở tối đa 5 lượt hộp quà/ngày từ chặng 2. Đặc biệt, khi bước vào chặng 3,

người dùng sẽ không còn giới hạn về số lượt mở hộp và có thể sử dụng toàn bộ lượt mở đã tích lũy từ các chặng trước để nhận những phần quà hấp dẫn.

### **Ngôi sao hy vọng, cơ hội nhận voucher trị giá 10 triệu đồng**

Ngay cả khi không trúng giải thưởng lớn, khách hàng vẫn có cơ hội nhận được phần quà giá trị. Với mỗi lượt mở hộp không trúng thưởng, khách hàng sẽ nhận được 1 “ngôi sao hy vọng”. Nhóm 10 khách hàng sở hữu nhiều nhất và sớm nhất ngôi sao hy vọng sẽ có cơ hội rinh về voucher mua vàng PNJ trị giá 10 triệu đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20/12/2024 đến hết ngày 20/03/2024 hoặc cho đến khi số lượng giải thưởng của chương trình được trao hết.

Với trường hợp số lượng giải thưởng hết sớm thời hạn, VIB sẽ có thông báo điều chỉnh trên trang website vib.com.vn. Tham gia ngay bằng cách tải và truy cập vào ứng dụng MyVIB (phiên bản mới nhất), vào mục “Ưu đãi” và chọn Festival Race, nhấn nút tham gia ngay và bắt đầu thực hiện giao dịch.

MyVIB là ứng dụng ngân hàng số của Ngân hàng Quốc tế VIB, mang đến cho người dùng trải nghiệm ngân hàng hiện đại và tiện lợi. Với MyVIB, người dùng có thể mở tài khoản và thẻ tín dụng trực tuyến, trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường (AR), giao dịch bằng giọng nói (AI Voice), và trải nghiệm nhiều tính năng như chuyển tiền, gửi tiết kiệm, thanh toán hóa đơn, nạp tiền hay quản lý thẻ....

MyVIB không chỉ giúp người dùng thực hiện các giao dịch ngân hàng một cách nhanh chóng và an toàn mà còn mang lại nhiều ưu đãi hấp dẫn. Người dùng mới được hoàn 50% hóa đơn điện/nước/ADSL, giảm 10% khi nạp data 3G/4G, và giảm đến 5% khi nạp tiền điện thoại trả trước

Chương trình “Festival Race” của MyVIB là cơ hội tuyệt vời để người dùng trải nghiệm những dịch vụ ngân hàng số hiện đại và nhận về những phần quà giá trị trong mùa lễ hội này. Hãy nhanh tay tham gia và khám phá những ưu đãi hấp dẫn từ MyVIB để có cơ hội lái chiếc Mercedes C200 Avantgarde Plus về nhà! Tải ứng dụng MyVIB để có cơ hội nhận những phần quà may mắn từ chương trình.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/mua-le-hoi-ron-rang-cung-myvib-cung-nhieu-qua-tang-hap-dan>